

ข่าว

กยอ.

คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ (กยอ.) ได้มีการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ ในวันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ โดยมีนายวิโรจน์ งามนุกูล เป็นประธาน เพื่อกำหนดกรอบการดำเนินงานของ กยอ. โดยสรุปสาระสำคัญของผลการประชุมได้ ดังนี้

- พิจารณากรอบการดำเนินงานของ กยอ. ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบกรอบการดำเนินงานโดยกำหนดเป้าหมายระยะสั้น ได้แก่ การสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักลงทุนว่าก่อนฤดูฝนปี ๒๕๕๕ จะมีการบริหารจัดการน้ำเพื่อมิให้เกิดวิกฤตอุทกภัย ซึ่งการฟื้นฟูพื้นที่เศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตน้ำท่วมในระยะ ๑ ปีข้างหน้า กยอ. จะประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดกับคณะกรรมการเพื่อความช่วยเหลือฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ทั้ง ๔ ชุดที่ได้แต่งตั้งแล้ว ส่วนเป้าหมายระยะยาว ได้แก่ การจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ ซึ่งประกอบด้วย ๔ ประเด็นหลัก ได้แก่ ๑) การวางแผนในเรื่องการลงทุนด้านบริหารจัดการน้ำในระยะยาวอย่างยั่งยืน โดยประสานกับคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (กยน.) การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานใหม่ การวางแผนการใช้ที่ดิน การพิจารณาพื้นที่เศรษฐกิจแห่งใหม่เพื่อรองรับอุตสาหกรรม การพัฒนาธุรกิจประกันภัยของไทย การปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การร่วมมือกับต่างประเทศ ๒) การพิจารณาจัดหาแหล่งเงินและรูปแบบการลงทุน ๓) การจัดตั้งองค์การถาวรและแนวทางการปฏิบัติราชการแผ่นดิน ๔) การสร้างความเข้าใจกับสาธารณะ

นอกจากนี้ กยอ. ยังเห็นชอบการแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์และต่างประเทศ (นายพันศักดิ์ วิญญรัตน์ ประธาน) คณะอนุกรรมการด้านการประสานความร่วมมือและสร้างความมั่นใจกับภาคเอกชน (นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธาน) คณะอนุกรรมการด้านการจัดตั้งองค์การถาวรและแนวทางการปฏิบัติราชการแผ่นดิน (นายวิษณุ เครืองาม ประธาน) และคณะอนุกรรมการด้านการเงินและตลาดทุน (นายศุภวุฒิ สายเชื้อ ประธาน) ส่วนคณะอนุกรรมการด้านประกันภัย ประธาน กยอ. จะได้พิจารณาผู้ทำหน้าที่ประธานต่อไป

- พิจารณาข้อเสนอการดำเนินงานของ สกช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการของ กยอ. เพื่อจัดตั้งสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ (สกยอ.) พร้อมทั้งกำหนดกรอบอัตรากำลังของ สกยอ. โดยให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องสนับสนุนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่จำเป็น ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบในหลักการในการจัดตั้ง สกยอ. ไว้เป็นหน่วยงานภายในของ สกช. โดยให้เลขาธิการ สกช. แต่งตั้งผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ สกยอ. พร้อมทั้งมอบหมาย สกช. หรือกรอบอัตรากำลังของ สกยอ. กับสำนักงาน ก.พ.ร. รวมทั้งหารือประธาน กยอ. และเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในเรื่องสถานที่ทำการของ สกยอ. ต่อไป

- พิจารณาแนวทางการสร้างความเชื่อมั่นต่อธุรกิจประกันภัยเพื่อให้บริษัทรับประกันภัยเกิดความมั่นใจในแนวทางการบริหารจัดการน้ำเพื่อมิให้เกิดวิกฤตอุทกภัยซ้ำในปีหน้าและสามารถดำเนินธุรกิจประกันภัยได้ตามปกติภายใต้การกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเป็นธรรม

ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นว่าในขณะนี้ได้มีการแยกการประกันภัยอุทกภัยออกจากภัยประเภทอื่น พร้อมทั้งอาจมีการกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมในวงเงินความคุ้มครอง เช่น กรณีความเสียหายที่เกิดจากภัยน้ำท่วมบริษัทประกันภัยจะไม่จ่ายค่าสินไหม้เต็มจำนวนวงเงินเอาประกัน แต่จะจ่ายเป็นสัดส่วนของวงเงินเอาประกันตามที่ได้ตกลงกัน (sub-limit) ซึ่งจะต้องพิจารณาสัดส่วนการรับประกันความเสียหายระหว่างผู้เอาประกันและบริษัทประกันภัยต่อไป ในกรณีที่ภาครัฐมีมาตรการแก้ไขและจัดการที่ชัดเจน จะช่วยให้ผู้เอาประกันรับสัดส่วนความรับผิดชอบความเสียหายน้อยลง

นอกจากนี้ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ควรจัดทำกำหนดเวลาการก่อสร้างเขื่อนหรือคันกั้นน้ำของแต่ละนิคมอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยให้ กยอ. ทราบเป็นระยะๆ โดยที่ประชุมมีมติมอบหมายให้กระทรวงการคลังพิจารณาแนวทางในการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเป็นธรรม สอดคล้องกับเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับผู้ประกอบการในพื้นที่ทั้งในและนอกเขตนิคมอุตสาหกรรม และรายงานผลต่อคณะกรรมการ กยอ. ต่อไป

๔. รับทราบผลการหารือแนวทางการฟื้นฟูธุรกิจญี่ปุ่นในประเทศไทย ซึ่งนายวีรพงษ์ รามางกูร ประธาน กยอ. ได้หารือกับภาคเอกชนญี่ปุ่น ได้แก่ องค์การการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร) และบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย เพื่อฟื้นฟูความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่น และสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ของญี่ปุ่นในประเทศไทย ข้อเสนอส่วนใหญ่จากภาคเอกชนญี่ปุ่นมีมติ ครม. รองรับไว้แล้ว โดยประธาน กยอ. ให้ความมั่นใจกับภาคเอกชนญี่ปุ่นว่าจะไม่ให้เกิดปัญหาอุทกภัยที่จะกระทบธุรกิจของนักลงทุนทั้งในและระหว่างประเทศและยินดีรับฟังข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากทุกภาคส่วน
